

Kiến nghị	Tình trạng	Ngày phát hành	Lý do
TS Bổ sung mã hồ sơ vào giao diện xét tuyển để có thể ghi mã hồ sơ lên hồ sơ lưu trữ để dễ dàng tìm kiếm sau này	Đồng ý	24/06/2021	
TS Bỏ năm tương lai chỉ để cao nhất là năm hiện tại để tránh nhầm lẫn.	Từ chối		<p>Hiện tại TDM chưa có kế hoạch năm cũ hay năm mới nên PHHS chắc chắn sẽ không có sai sót phần này.</p> <p>Năm tuyển sinh dự án đã cập nhật theo hướng luôn là năm học hiện tại tuyển sinh (bắt đầu từ 1/6 hàng năm thì hệ thống công tuyển sinh tự động chuyển sang năm học tiếp theo để phụ huynh tra cứu các thông tin tuyển sinh đúng năm mong muốn).</p> <p>Tuy nhiên do kế hoạch tuyển sinh của mỗi địa phương khác nhau, dự án không thể lược bỏ đi các năm tương lai vì có thể ở 30/6/2021 thì năm học 2022-2023 là tương lai tuy nhiên ở thời điểm 15/5/2022 thì năm học 2022-2023 có thể đã là năm học đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh.</p>
TS Hiện chi tiết các tiêu chí không đủ khi tra cứu kết quả tuyển sinh.	Đồng ý	Ưu tiên sau	Nếu nhà trường tự động phân loại hồ sơ thì hồ sơ không đạt tiêu chí là các hồ sơ không đúng độ tuổi tuyển sinh. tuyển tuyển sinh.
TS Tại ô nơi sinh mặc định sẵn các tỉnh.	Đồng ý	24/06/2021	
TS Cảnh báo hoặc không cho gửi khi sai độ tuổi và Chọn được ngày tháng năm để tiết kiệm thời gian.	Đồng ý	24/06/2021	
TS Phân quyền cho mỗi CB phụ trách 1 khu vực để chịu trách nhiệm về hồ sơ của khu vực đấy.	Đồng ý	Đang xem xét, phản hồi lại sau	

TS Giới hạn phụ huynh học sinh chỉ được nộp hồ sơ đúng khu vực nhà trường thông báo.	Từ chối		Phần này đã có giá trị combo cho phụ huynh chọn, khi phụ huynh text thông tin thì giá trị combo đã có gọi ý để phụ huynh chọn. Việc cảnh báo thông tin không mang nhiều ý nghĩa khi phụ huynh vẫn cố tình thực hiện, ngoài ra nhu cầu mong muốn này từ nhà trường để lọc hồ sơ từ bước nộp. Hơn nữa, dự án đã làm tiện ích liên quan đến việc khi nhà trường khai báo Tuyển tuyển sinh chi tiết đến Khu phố/Xóm, Thôn/Tổ thì giao diện nhập của Phụ huynh cũng bắt buộc khai báo các thông tin này sẽ hạn chế được các trường hợp như em đã nêu.
TS Thông tin cha, mẹ ở giao diện đăng ký tuyển sinh thêm cột nghề nghiệp.	Đồng ý	Đang xem xét, phản hồi lại sau	
TS Khu phố/thôn là nội dung bắt buộc trong giao diện đăng kí tuyển sinh.	Đồng ý	24/06/2021	
TS Thông tin liên hệ bổ sung thêm họ và tên bên cạnh số điện thoại.	Đồng ý	24/06/2021	
TS Khi nộp hồ sơ trực tuyến cho phép phụ huynh chọn bán trú.	Đồng ý	24/06/2021	
TSTT Mục lấy thông tin từ mã SISAP thêm ghi chú là không bắt buộc để tránh hiểu lầm.	Đồng ý	24/06/2021	
Cán bộ tuyển sinh mong muốn PHHS nhận được phiếu biên nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ cho con	Đồng ý	24/06/2021	
TS Khi xét duyệt hồ sơ tuyển sinh giáo viên muốn có nút phóng to, thu nhỏ, xoay hình ảnh.	Đồng ý	Đang xem xét, phản hồi lại sau	
TS Thêm tính năng tra cứu lịch sử để kiểm soát thao tác giáo viên trên pm.	Đồng ý	Đang xem xét, phản hồi lại sau	
TS Giao diện xếp lớp có thêm tính năng xếp lớp theo học lực	Đồng ý	Ưu tiên sau	Với phạm vi mỗi Quận/Huyện các trường xếp lớp còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nên ở giao diện hiện tại đã đảm bảo cơ bản các yếu tố của các trường phổ thông, còn lại nếu có sai khác thì các đơn vị vẫn cần xếp tay.